

Cộng đồng người Việt ở Washington

Trình Hồ Tâm

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Cộng đồng người Việt Nam vùng thủ đô Washington DC là cộng đồng người Việt lớn nhất ở Hoa Kỳ

sau các cộng đồng Orange County (Nam California), San Jose (Bắc California) và Houston (Texas). Khu thủ đô người Mỹ ở Việt Nam lớn nhất là khu thủ đô người Mỹ ở thành phố Falls Church (tiểu bang Virginia) với hơn 100 cửa hàng cửa người Việt Nam là nơi mua sắm, ăn uống cửa người Việt ở tiểu bang Virginia và các tiểu bang lân cận.

Nhiều người Việt Nam làm việc trong các công sở ở thủ đô Washington như những người có nhà ở các thành phố bên ngoài như Arlington, Falls Church. Ngay Washington cũng có hàng chục nhà hàng, quán ăn Việt Nam như những khách hàng đa số là người Mỹ và đặc biệt là khu Phố Tàu ở đây rất nhộn nhịp và không có một cửa sổ thủ đô người Mỹ nào cửa người Việt.

Phố Tàu ở Washington, D.C.

“Ở đâu có khói là có người Hoa” nên khi đến thành phố lớn nào cũng tìm vào khu Phố Tàu (China Town) để xem sinh hoạt cửa họ luôn để tìm các cửa sổ thủ đô người Mỹ ở Việt, gặp gặp để họ xem đi về người Việt để họ biết họ ở đâu? Nhưng Phố Tàu ở đây không thấy một cửa hàng nào có tên Việt Nam. Phố Tàu Washington DC không xa công viên National Mall, từ Nhà Trắng Lãm Nghệ Thuật Quốc Gia (National Gallery of Art) theo đường số 7 đi bộ vài block để họ lên hàng Bắc gặp đường H Street thấy cửa hàng chào mái cong kiểu Trung Hoa là Phố Tàu.

Cổng chào cổng chào ở Việt Nam Washington

Tác Giả: Tránh Háo Tâm

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37



Cổng chào ở khu phố Tàu chào đón du khách ở Phố Tàu Washington DC.

Khu Phố Tàu trước kia là vùng đất rất đông người di dân gốc Đức ở đây, nơi đây có trường của nhà văn Goethe là trường văn hóa Đức chi nhánh Washington.

Dân Trung Hoa di cư vào đây vào thập niên 1930 lập khu Phố Tàu mới thay thế khu cũ dọc theo đường Pennsylvania Avenue đã san bằng để xây dựng tòa nhà công quyền thuộc khu Federal Triangle.

Người Hoa mới đến hay trang trí trường của mình bằng thêm người sống trên đó gần bằng hiu hắt Phố Tàu và bành trướng khu Phố Tàu từ G Street lên hàng phố Bắc đến đường Massachusetts Avenue và từ đường số 9 về hàng phố Đông đến đường số 5.

Sau vụ ám sát Martin Luther King, Jr. vào năm 1968 hơn 110 thành phố trên nước Mỹ xảy ra bạo loạn của người da đen, Washington, Chicago và Baltimore là nơi thiệt hại nặng nề nhất. Cũng như các khu thành phố khác ở Washington, sinh hoạt mua bán khu Phố Tàu đi xuống và người gốc Hoa lập nên một trung tâm thành phố ra sinh sống ở vùng ngoại ô với an ninh khá ổn định ở đây đóng thuế rất nhẹ.

Công đường ng ở i Việt Washington

Tác Giả: Trnh H o Tâm

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Khi xây đường h thng xe đi n ng m Metro vào năm 1976, tr m xe đi n ngay t i Ph Tàu l y tên là “Gallery Place” mà quên bng đi đây là China Town!

Đ n năm 1986 chính quy n thành ph cho xây đường Công Chào H u Ngh (Friendship Archway) theo ki u truy n thng Trung Hoa v i 7 tng mái ngói cong trang trí hoa văn hình r ng đ i Minh Thanh v i phí t n 1 tri u đ ng đ đánh đ u Washington k t nghĩa ch em v i thành ph B c Kinh.

Theo t m bia đ ng g n n i đây cho r ng: “Đây là chi c công có chi u ngang đ n (single-span) r ng nh t th gi i” (vì b c ngang con đ ng l n H Street g n ngã t v i đ ng s 7). Cũng trong năm này tr m xe đi n ng m đ đây đ c đ i tên l i là “Gallery Place-Chinatown” nh hi n nay.



Múa lân trong đi n hành ngày T t Ph Tàu Washington DC.

Năm 2006 thành ph chi ra \$200 tri u đ tân trang khu Ph Tàu bi n n i đây thành khu mua s m, gi i trí, sinh ho t v đêm v i nhi u nhà hàng ăn, r p chi u phim h ng sang và m t s ti m buôn m i.

Cộng đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tránh Háo Tâm

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Nhóm giới nét phố Tàu luôt thành phố buác các cáa tiám phố i có báng hiáu báng 2 thá tiáng Anh-Hoa. Buán thay đáa sá các nhà hàng mái lái là há tháng nhà hàng Má nhá Starbucks, Hooters, CVS và Legal Sea Foods.

Hián nay cá Phá Tàu chá có khoáng 20 nhà hàng ăn Trung Hoa và Á Đông phố n lán chá nhân là nháng gia đánh Má gác Á Châu, nái tiáng là các nhà hàng Szechuan Gallery, Burma, Eat First, Full Key và Tony Cheng's. Phố n còn lái là các tiám táp hóa, mát sá cá sá văn hóa, tôn giáo, tá thián. Có vài công ty xe đá hành khách hay chuyán ván hàng hóa chá nhân ngái Hoa vái nháng tuyán đáng đi tái các Phá Tàu cáa Philadelphia, New York, ngay cá lên tái Boston nhá các hãng MVP Bus và New Century Travel, giá vé rá hán xe buýt Greyhound.

Theo tháng kê dân sá năm 2000 cá khu Phá Tàu chá có 700 ngái gác Hoa sinh sáng, ít hán con sá năm 1930 - 100 ngái!

Phá Tàu ngày nay tuy có báng hiáu báng Hoa ngá nháng thác sá chá có vài ngái biát đác. Ngái Hoa di chuyán ra các thành phố bên ngoài thá đá giá nhà rá hán khián nái đây là mát trong nháng phố Tàu nhá nhát nác Má. Mái đây ngôi chá thác phám lán nhát cũng đáng cáa, quán lý nhà hàng Full Key là ngái Hoa sinh tráng ở Sài Gòn làm viác ở đây gán 10 năm nháng nhà ở Virginia cho biát: “Nghe nói chá này bán cho chá mái giá \$7.5 triáu, vì váy khó có ngái Hoa nào mua nái!”

Ông ngái Hoa gác Viát còn cho biát: “Cáng Háu Nghá lá ra phố i gái là cáng... ô nhác vì báng đáng ghi danh 2 Thá Tráng Chen Xitong và Marion Barry cáa hai thành phố Bác Kinh và Washington. Sau khi cáng hoàn thành cá 2 thá tráng đáu bá tù, mát ngái vì tái thâm lám công quá 16 triáu đáng nhân dân tá, còn ngái kia vì tái buôn bán bách phián!”

Công đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tränh Häo Tâm

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37



Múa lân ngày Tết ở trung tâm mua sắm Edén Center, khu phố Việt vùng thủ đô Washington DC.

Đi khắp Phố Tàu Washington DC các tiệm buôn đồ bày trí như khu phố M, sách s, ngăn nắp, vỉa hè, đường phố sạch tươm không mất công rác, sách còn hơn khu phố M trung bình.

Không có công viên bán quán súp trái cây, rau củ, quần áo trên vỉa hè như Phố Tàu New York, Toronto.

Các nhà hàng Tàu đồ ăn là những nhà hàng sang trọng, khách Mỹ thường là công chức văn phòng ăn mặc lịch s. Không thấy một tiệm Ph, quán cà phê bánh mì của người Việt cũng như không có một chợ bán thực phẩm Việt Nam nào! Hỏi bạn bè người Việt ở đây vậy chợ mua sắm thực phẩm Việt Nam như rau củ, củi, củ, khoai, bắp, bí, súp riêng, nước mắm, mắm tôm thì đi chợ ở đâu? Bạn bè đồ ăn ở đây là khu trung tâm mua sắm Edén của người Việt ở thành phố Falls Church cách trung tâm Washington DC khoảng 7 miles về phía Tây.

Trung tâm mua sắm Edén ở Falls Church

Trung tâm mua sắm Edén tọa lạc ngay tại Ngã Bảy (Seven Corners) nơi 2 con đường lớn Arlington và

Cộng đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tränh Häo Tâm

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Wilson Boulevard gặp nhau, địa chỉ là 6763 Wilson Blvd., Falls Church, Virginia 22044. Là một khu thương mại lớn với các dãy phố trệt (không lầu) bao quanh 3 mặt, chỉ còn một phía Nam là trông nhìn ra đường Wilson với công tam quan theo kiểu Á Đông 3 tầng mái ngói đỏ có hàng chòi “Eden Center” phía.

Bãi đậu xe rộng lớn chứa được gần 1,000 xe gara khu thương xá với 3 đường ra vào thông ra đường Wilson Avenue. Khu thương xá chính phía là khu lâu đời nhất khoảng 40 năm với trước với tên “Plaza Seven Shopping Center” đến năm 1984 đổi thành “Eden Center” cho người Việt Nam mua sắm và xây thêm tháp tầng cao theo kiểu Tháp Chín Thành Sài Gòn.

Năm 1996 chủ nhân khu thương xá bỏ ra hàng triệu đô xây thêm dãy thương xá phía Tây gọi là “Saigon West” rộng 32,400 feet vuông cũng tân trang lại “Eden Center” chính. Một đây là khu phố “Saigon Garden” trước kia là hiệu bán lốp xe hơi “Just Tires” được thêm vào khu thương xá Eden. Những con đường chợ qua khu đậu xe được chủ nhân thương xá cho kẻ bảng tên đường bằng tên tiếng Việt từ khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ.



Cộng đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tránh Háo Tâm

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Tên đường là tên người và đường tuôn từ năm 1975 khi chính thức VNCH (1954-1975) mất giai đoạn lịch sử cáo chung.

Bước vào trong khu Eden là các cửa sổ thương mại như tiệm vàng (toàn khu Eden có 21 tiệm), nhà hàng, tiệm皮鞋 (22 tiệm), chợ thực phẩm (2 chợ là Saigon và Eden), quán cà phê (7 tiệm), bánh mì (Bakery & Deli, 9 tiệm), tiệm tóc và trang điểm (12 tiệm), quần áo, mỹ phẩm (7 tiệm), du lịch, bán vé máy bay (6 văn phòng), dịch vụ chuyên môn như khai thác, di trú, bảo lãnh, quß c tß ch, đß a tß c, chuyên tiß n (9 văn phòng), thực phẩm (2 tiệm) và bán đĩa DVD âm nhạc, máy móc điện tử (khoảng 10 tiệm).

Thường xá mở cửa quanh năm từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Thường xá Eden là khu thương mại phục vụ cho người Việt Nam như khách Mỹ cũng tò mò tìm tìm ăn uống. Cuộc tụ họp và họp ngày lễ đường hàng các tiểu bang khác như Maryland, West Virginia, Delaware, Pennsylvania hội tụ về đây ăn uống, mua sắm thực phẩm Việt Nam, trang, đồ ngß h, đĩa phim, đĩa nhạc hoặc làm tóc, săn sóc da mặt v.v... nên thường xá lúc nào cũng đông nghß t là vào những tháng hè.

Thường xá cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị: mỗi năm Tết Nguyên Đán có múa lân, đốt pháo, ca nhạc. Tết Trung Thu có văn nghệ, phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn cho trẻ em. Nơi đây nhiều hội đoàn Việt Nam vùng Washington DC, Arlington, Falls Church cũng thương mại nhiều bãi đậu xe trước chợ thường xá để làm lễ kỷ niệm 30 Tháng Tết là ngày miền Nam thất thủ, ngày Quân Lực cũng như các cuộc tập trung đòi hỏi nhân quyền, tập do cho Việt Nam.

Phía ngoài khu thường xá Eden, các con đường lân cận cũng có vài chợ Việt Nam, vài điểm lý bán xe hội cũ và nhân hội sang trang đồ tß n, tiệm sửa xe, làm đồ ngß, phòng mạch bác sĩ v.v... Điểm ít ai để ý là phía sau khu thường xá Eden là một nghĩa trang lâu đời của người Mỹ đß a phß ng đß c xây tß ng cao nên ít ai thấy cũng như có một bồn nước tròn ở cạnh đó.

Cộng đồng người Việt ở vùng Wasington, D.C.

Sau khi chính quyền miền Nam Việt Nam thất thủ, làn sóng người Việt di cư tiên sang đến nơi đây

Cộng đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tr&nh H&o Tâm

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Hoa Kỳ, một số khoảng 3,000 người tái lập cư dân ở vùng Washington DC.

Cuối năm 1975 khu thị trấn người Việt đầu tiên tập trung ở vùng Clarendon thuộc thành phố Arlington cách trung tâm Washington DC về phía Tây khoảng 4 miles trên đường Wilson Boulevard.

Clarendon ngày xưa là “downtown” của quận (county) Arlington, thập niên 1920 là khu thị trấn người phương nam thuộc bang Virginia với nhiều đường lý xe hơi, các cửa hàng lớn như Sears, J.C. Penny đầu có mặt tại đây. Đến đầu thập niên 1970 thị trấn người Việt ở khu Clarendon đi xuống vì bị các khu thị trấn xa rời và người phương nam có nhiều bãi đỗ xe ở gần các xa lộ công trình.

Cuối năm 1975 để phục vụ cộng đồng người Việt mới đến ở Washington DC, tại Clarendon đầu tiên có 2 tiệm tạp hóa của người Việt là “Saigon Market” chủ nhân là một cựu viên chức trong tòa đại sứ VNCH trước kia và “Vietnam Center” được cử đi làm hành chính và một phần Việt có chức năng làm cho CIA. Cùng trong thời gian này, để xây dựng xe đạp người Mỹ Clarendon và đường ray đường sắt đầu tiên tại phía đông bắc của thành phố, giao thông tốt hơn khi các cửa sổ thị trấn người Mỹ di chuyển đến nơi khác.

Kết quả là chủ nhân các khu phố hạ giá thuê miễn phí và nhiều người Việt tràn vào mở các nhà hàng tiệm buôn khi khu Clarendon không lâu trở thành “Little Saigon” của vùng Washington DC. Năm 1977 người ta còn mở cửa hàng “Pacific” với 2 tầng lầu bán thực phẩm Á Châu, tầng trang trí nhà cửa theo kiểu Á Đông, với vóc, quà tặng và đồ chơi. Tầng trên là quán cà phê, phòng bia da, ban đêm có ban nhạc trẻ lấy tên là “Uptights” chơi nhạc rock. Thời kỳ “Pacific” được coi là trung tâm sinh hoạt của người Việt, như nhà người ta tìm đến đây để thêu yếm và khung cửa sổ Sài Gòn ngày trước. Năm 1978 có thêm tiệm “Kim Long Gift Shop” (về trí cửa sổ nhà hàng “Café Dalat” sau này).

Những năm sau đó có thêm nhiều cửa hàng như “Lotus Import” bán đồ gấm Á Châu, tiệm vàng “Đốt Hàng,” “Saigon Souvenir,” “Mekong Center” v.v... Năm 1979 Hội Xuân Việt Nam đầu tiên được tổ chức trong khuôn viên trường Jefferson Intermediate School thu hút nhiều người Việt từ các tiểu bang xa xôi như Florida cho tới Maine và tham dự. Hàng năm vẫn thị trấn người Việt tổ chức ngày “Phố Non Việt Nam” để kỷ niệm ngày lập Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tàu khoảng năm 40 sau Tây lịch.

Cộng đồng người Việt ở Washington

Tác Giả: Tr&nh H&o Tâm

Thứ Tư,, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:37

Năm 1982 khu Clarendon phát triển nhanh, các nhà hàng quán ăn nhàn nhàn và khách của trạm xe buýt ngầm, chính quyền biến con đường Wilson thành khu thương mại và phía trong là khu nhà ở hàng sang và khu hoạch xây dựng tòa chung cư cao tầng nhàn.

Chỉ phí bất động sản tăng tiến phí và tạo khó khăn khi ký hợp đồng thuê mướn dài hạn nên nhàn cư sĩ Việt không kham nổi phí đi nơi khác. Đó là lúc thương xá Eden Center về phía Tây thêm 3 miles nhà bất động sản thành hình năm 1984 và nhàn nhà hàng, tiệm buôn bán và đây cũng nhàn thêm nhàn của hàng mại theo đà phát triển của cộng đồng người Việt.

Khu Phố Việt đầu tiên Clarendon chỉ còn lại một vài nhà hàng bảm tr&, Queen Bee và Café Dalat đóng cửa năm 2005, 2008 thêm Little Viet Garden âm thanh lui bước, nay chỉ còn nhà hàng Nam Việt lâu năm còn một mình ở bán cho khách Mỹ quen biết. Nam Việt còn một nhà hàng nhà ở gần S& Th& Washington DC.

Theo trang tìm kiếm bách khoa trên mạng Wikipedia: vùng phía Bắc tiểu bang Virginia từ Arlington, Falls Church, Annandale, Alexandria là nơi ở phía Tây của Washington DC có cộng đồng Việt Nam đông nhất vùng bán biên phía Đông nước Mỹ, năm 2007 có 48,000 người Việt sinh sống (www.en.wikipedia.org/wiki/Demographic_of_Virginia).

Chỉ a khu vùng người ở phía Đông thuộc tiểu bang Maryland, cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington DC phí gần 60,000 người. Số người đầu tiên năm 1975 là sĩ quan, công chức cao cấp VNCH, nhàn đồng nghiệp tiến n&n đ&n sau g&m đ& m&i thành phần nhàn ng đa số người và biên đầu là thành phần có học, khá giàu chi đ& CS trừ đ&p, người đ&i.

Cộng đồng người Việt ở đây gồm nhàn giáo sư, học giả, trí thức n&i tiến, h& thành lập nhàn h&i đoàn chính trị và nhàn chính giới Hoa Kỳ nhàn người tiến n&n, nhàn ng của tù của và o sang đ&nh của theo chương trình HO v.v... Các h&i đoàn văn hóa, tôn giáo cũng sinh hoạt r&m r& tổ chức nhàn ng lập Tổ chức nghiên cứu văn hóa Việt Nam trên x& người.

Một linh mục Việt ở đây đã nói với báo chí Mỹ: “T&c người Việt có câu “b&t cá hai tay” đ& chỉ vì c& làm khó khăn và người Việt vùng Virginia đã làm nhàn vậy, m&i tay b&t m&t con cá, nghĩa là v&a h&i nh&p vào xã hội Mỹ xa lạ, v&a b&o tiến phong tục, văn hóa dân tộc mình trên x& người.”

Cong đồng người Việt ở Washington

Trinh Hoàng Tâm

Th#7913; T#432;, 28 Th#225;ng 4 N#259;m 2010 18:37

Bài này cũng xin được kết thúc loạt ký sự du lịch qua các thành phố Canada và miền Đông nước Mỹ.

Có lúc nào mà suy kim, có tìm hiểu lịch sử, quan sát về đất nước, con người và xã hội thì hai đã bao dung chấp nhận cho mình sinh sống mà thấy đây là một đất nước tốt đẹp, rộng lớn và là một dân tộc can đảm, hào hùng thì người Việt Nam đã liêu chiết ra đi để tìm tự do, sống cho con cháu sau này.

Đến miền Đông nhìn thấy một nền văn minh di tích, hiểu lịch sử và xã hội nhân ái đã cứu mang mình, mà thấy tình yêu đất dào dạt dành cho miền đất mà này. Cảm ơn Trời phù hộ cho nước Mỹ mãi là một miền đất dân chủ, tự do, tôn trọng quyền của con người. "God Bless America!".

Cùng ngòi bút lãng du Trinh Hoàng Tâm, đã phát hành 5 quyển ký sự du lịch: "Trên Núi Ngập Núi Đồi người Việt Nam", "Miền Tây Hoa Kỳ", "Trung Quốc", "Mùa Thu Đông Âu", "Tây Âu Cầu Kính" và sắp xuất bản "Miền Đông Nước Mỹ và Canada". Để có giá rẻ thích thú theo dõi các chuyến đi của tác giả trên Người Việt có thể tìm mua tại các nhà sách, đơn giá 15 USD mỗi quyển. Ngoài ra giá ngân phí 15 USD về tác giả, sách có chèn ký sự được ghi trên nhà (bao gồm cước phí):

Trinh Hoàng Tâm

3683 Hawks Drive

Brea CA 92823

Điện thoại 714-528-1413

Email: trinhhaotam@hotmail.com